

MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading : 70 ทัศนศึกษ
Date : 24 ส.ค. 2538	Page : 5
	Source : สยามรัฐ No 43267569
Keyword	

# ทัศนศึกษา 100 ปี สมเด็จพระเจ้า กับการบริการราษฎรในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อกล่าวถึง "พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย" ทุกคนคงจะทราบเป็นอย่างดีว่าพระนามนี้หมายถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระผู้ทูลศรัทธา พระวรกาย พระกำลังและพระสติปัญญาในการปลดปล่อยทุกข์ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะตามแนวชายแดน และพระกรุณาธิคุณที่มีต่อราษฎรที่ได้รับความทุกข์ทรมาน อย่างเช่น จากโรคในช่องปาก เป็นต้น โครงการทัศนศึกษา เป็น 1 ใน 8



โครงการที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ จัดออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า ในการเดินทางไม่มีการช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่แรกที่ได้ออกไปเยี่ยมชมนพร้อมกันคณะทันตแพทย์ประจำจังหวัดในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมฉลองครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การจัดงานเฉลิมฉลองครบ 100 ปี ของโครงการทัศนศึกษา เน้นการรณรงค์ป้องกันโรคฟันผุ โดยการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ของเด็กอายุ 5-7 ปี และการบริการทันตสุขภาพแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทัศนศรัทธาป้องกันโรค 2000 กิจกรรมการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน การรณรงค์การแปรงฟันและเลิกนมขวดในสถานศึกษา การบริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า การรณรงค์เคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวรซี่ที่ 1 ในเด็กอายุ 5-7 ปี กิจกรรมการประกวดเรียงความในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและครอบครัว

การเดินทางไปชมการทำงานของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านซับพริก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นไปด้วยดีแต่เมื่อไปถึงโรงเรียนแล้ว มีนักเรียนจำนวนมากและราษฎรที่ยากจน มาขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ในห้องเรียนต่างๆ ถูกดัดแปลงเป็นห้องฟัน คล้ายห้องฟันตามโรงพยาบาลต่างๆ แตกต่างกันไป มีจำนวนเตียงมากกว่าเตียงรายเตียง กั้น บนเตียงมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มาขอรับบริการและนั่งรออีกจำนวนมาก ส่วนตัวอาคารเรียนต้นนอกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วๆ ไป อาทิ วัดความดัน สอบถามเรื่องประวัติการเจ็บไข้บ้างการให้คำแนะนำในเรื่องสุขภาพ มีผู้ป่วยคอยรับการตรวจ เป็นจำนวนมาก

แต่เห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างแข็งขันพูดจากับผู้ป่วยด้วยท่าทีที่เป็นกันเอง แต่ ณ ที่แห่งนี้ราษฎรส่วนใหญ่จะมาขอรับบริการในเรื่องโรคในช่องปากเป็นส่วนใหญ่ จากการพูดคุยกับราษฎรที่มาขอรับบริการครั้งนี้ ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามีอาการปวดฟัน ฟันผุ

นางพยอม สัมฤทธิ์ อายุ 30 ปี ราษฎรหมู่บ้านไทรงาม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นผู้หญิงที่ มาขอรับบริการเป็นประจำทุกปี กล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่

แล้ว จะเห็นว่ามีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ออกมาให้บริการประชาชนเป็นประจำทุกปี ปีหนึ่งประมาณ 1-2 ครั้ง

วันนี้มาก่อนฝน ชุดหินปูน เจ้าหน้าทีที่ใส่ใจทุกคนมาให้บริการแล้วเกิดความรู้สึกดีซึ่งสิ่งหนึ่งที่ยังรู้สึกเสมอๆ คือ รัฐบาลที่จัดให้เป็นห่วงราษฎร ถูกทูลเกล้าฯ ถวายไปให้บริการรักษาในโรงพยาบาล ถึงแม้ว่าตอนนั้นพระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้ว แต่ก็ยังคิดถึงพระองค์ท่าน สิ่งที่ทำให้ พระองค์ท่านได้ตอนนั้นก็คือการเป็นญาติของสังคม" นางพยอมกล่าว จังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่โรคทางช่องปาก ราษฎรจะเป็นโรคฟันผุเป็นจำนวนมาก ค่ายันยันจากนายแพทย์วิทย์หาสุนทรพันธ์ นายแพทย์ผู้ดูแลโครงการของจังหวัดสระบุรีว่า ที่สระบุรีมีผู้มาใช้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นประจำจำนวนมากและทางสาธารณสุขจัดให้หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ออกไปให้บริการแก่ราษฎรในทุกตำบล อำเภอ รวมทั้งยังให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพฟันของเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะ เด็กจะดูแลในทูลช่วง อายุทั้งนี้จะเน้นให้มีการแปรงฟันเมื่อทานข้าวกลางวัน นอกจากนี้ให้เลิกดูดนมเมื่อ อายุ 1 ขวบครึ่ง ซึ่งการดูดนมเป็นเวลานานจะส่งผลเสียในเรื่องรูปร่างและรูปปากของเด็ก

พระดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเรื่อง "ฟัน" เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงเน้นย้ำมากในสถานที่ทุรกันดาร ทางไกลความเจริญ พระองค์ท่านทรงเห็นว่าราษฎรจะได้รับบริการเนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก พระองค์จึงได้จัดให้หน่วยแพทย์และพยาบาลลงไปพระราชทานหมู่บ้านต่างๆ เพราะถ้ารอให้ผู้ป่วย ราษฎรที่ยากไร้ ทางไกลความเจริญมาหาแพทย์ที่โรงพยาบาลคงเป็นเรื่องลำบาก มีผู้ป่วยอีกมาก ที่ไม่สามารถมารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ ถ้าทำได้ โดยการจัดแพทย์ พยาบาลลงไปหาผู้ป่วยความสำเร็จของการรักษาจะดีขึ้น ทำให้เขามีสุขภาพดีขึ้น สร้างความซาบซึ้งให้แก่คณะผู้ทำงานและผู้มาขอรับบริการอย่างยิ่ง" นายแพทย์วิทย์หา กล่าว

ในคำบอกเล่าของราษฎร และแพทย์ผู้ทำงานแสดงให้เห็นถึงความดีใจความสุขของผู้ป่วยที่ได้มารับบริการในครั้งนี้ ขณะเดียวกันก็เห็นความตั้งใจเต็มใจของเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลทุกคน ต่างทำหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ความลำบาก เพราะต่างคนต่างรับรู้ว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ "พระมารดาแห่งทันตแพทย์ไทย" ทรงวางรากฐาน ทรงเป็นผู้ริเริ่มโครงการต่างๆ ด้วยความยากลำบาก ด้วยทรงหวังเพียงว่าราษฎรของพระองค์ จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปราศจากการเจ็บไข้ที่จะมาก่อความรำคาญและจิตใจ